

## **Hội đồng thành phố phê duyệt lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đối với trẻ vị thành niên không có người đi cùng ở Bricktown; sắc lệnh này có áp dụng một số ngoại lệ**

28/02/2023

Hội đồng thành phố Oklahoma đã phê duyệt việc siết chặt thêm [lệnh giới nghiêm](#) đối với Khu giải trí Bricktown, đổi giờ bắt đầu từ 11 giờ đêm thành 9 giờ tối, áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi không có cha mẹ, người giám hộ hoặc người lớn có trách nhiệm đi cùng.

Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ hôm nay, bắt đầu lúc 9 giờ tối và kết thúc lúc 6 giờ sáng, 7 ngày mỗi tuần và bao gồm khu Bricktown và Lower Bricktown đến Sông Oklahoma.

“Sắc lệnh này không áp dụng đối với trẻ vị thành niên không có người giám sát đang ở nơi làm việc, hoặc những trẻ đang trên đường đến thẳng nơi làm việc, từ nơi làm việc về nhà, đang trên đường đến hoặc rời khỏi một sự kiện, chẳng hạn như buổi xem phim hoặc trận đấu bóng ở Bricktown,” Trợ lý Quản đốc Thành phố, Jason Ferbrache, cho biết. “Nếu sự kiện kết thúc sau 9 giờ tối, trẻ vị thành niên không được phép lang thang trong khu nếu không có người đi cùng. Mục đích của lệnh giới nghiêm là đảm bảo an toàn.”

Lệnh giới nghiêm sớm hơn được Hội đồng Quản trị [Bricktown](#) ủng hộ.

Lệnh giới nghiêm tại Bricktown yêu cầu nhân viên cảnh sát hỏi tuổi của trẻ vị thành niên và lý do có mặt trong khu vực trước khi thực hiện hành động cưỡng chế. Sắc lệnh cũng có một số ngoại lệ khi thực thi bao gồm, nhưng không giới hạn ở những trường hợp khi trẻ vị thành niên:

- đi cùng cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm
- đang làm việc, đang trên đường đi làm hoặc trở về nhà từ nơi làm việc
- đang tham dự, đi đến hoặc trở về nhà sau một sự kiện, chẳng hạn như trận đấu bóng hoặc buổi xem phim
- đang trên đường đến một hoạt động trường học, tôn giáo hoặc giải trí chính thức có người lớn giám sát hoặc trên đường về nhà từ những sự kiện này
- có liên quan đến trường hợp khẩn cấp

Giờ giới nghiêm áp dụng trên toàn thành phố đối với trẻ vị thành niên là từ 12:01 sáng đến 6:00 sáng thứ Hai – thứ Sáu và 1:00 sáng – 6:00 sáng thứ Bảy - Chủ Nhật.

Người vi phạm sẽ phải chịu tội loại “a”, yêu cầu phải hầu tòa bắt buộc tại Tòa án Vị thành niên Thành phố Oklahoma.

Sắc lệnh đã được lên kế hoạch cho một phiên điều trần công khai vào ngày 28 tháng 2 và biểu quyết vào ngày 14 tháng 3, nhưng đã được thông qua khẩn cấp tại cuộc họp ngày 28 tháng 2.

###